

CHÚA ĐÓ

Có bao giờ bạn cảm thấy muốn làm điều gì đó để chia sẻ cho người khác mà bạn yêu thương không ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài đang nói với bạn.

Có bao giờ bạn cảm nhận được niềm vui và sự cô đơn của người khác nào đó đang đang gặp bạn không ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài đã chọn bạn.

Có bao giờ bạn nghĩ về một người bạn rất thân và đã lâu rồi không gặp nhau, bỗng nhiên người bạn xuất hiện bất ngờ không ?

CHÚA ĐÓ ! Bởi vì không có điều gì xảy ra là tình cờ !

Có bao giờ bạn nhận được một điều gì đó mà bạn không cầu xin không ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài biết mọi điều bí ẩn mà bạn giữ kín trong tim.

Có bao giờ bạn thấy mình ở trong một hoàn cảnh khó khăn dường như không có cách gì quyết, thế mà "trong nháy mắt" câu trả lời xuất hiện rõ như ban ngày ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài khám phá những niềm tin và những đức tin của chúng ta và giúp chúng ta giữ gìn quyết.

Có bao giờ bạn cảm thấy lòng buồn mênh mông, và rời bỏ tất cả, tâm hồn bạn như được tiếp diễn tình yêu, bạn đang cảm thấy chan hòa sự bình an không ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài ôm bạn trong cánh tay mà an ủi và ban cho bạn sự bình an.

Có bao giờ bạn cảm thấy chán sống đến nỗi chỉ muốn chết,

rời bỏ tất cả bạn lại tìm thấy can đảm và sự quy phục tâm để tiếp tục cuộc hành trình với đầy sự cảm nhận

và hy vọng ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài luôn luôn ở bên bạn, thắp nến yêu để bạn hành vi tốt đẹp bạn đi trên đường đời.

CHÚA ĐÓ ! Tất cả mọi việc sẽ tốt hơn khi CHÚA HỒN NG DỌN !

Bạn có nghĩ rằng sự tiếp diễn này tình cảm được gửi cho bạn ?

CHÚA ĐÓ ! Ngài đã chạm vào trái tim tôi.

Ngài soi sáng để tôi nghĩ đến bạn không phải vì bạn là bạn tôi,

nhưng bởi vì sự thật này : bạn là vô giá trong mắt NGÀI và trong mắt tôi.

Hãy để Thiên Chúa chạm vào trái tim bạn và bạn sẽ cảm thấy như được thúc giục

chia sẻ sự điệp này cho tất cả bạn bè của bạn.

Hãy gửi sự điệp này cho tất cả những người bạn thường gặp,

thân hữu và những người quen biết... bởi vì tất cả chúng ta cần biết rằng

THIÊN CHÚA LUÔN Ở VỚI CHÚNG TA!

Hãy chia sẻ với tất cả mọi người

VỀ TÌNH YÊU LẠN LAO THIÊN CHÚA DÀNH CHO CHÚNG TA.

Lạy Chúa chí ái, con cảm ơn Ngài vì những phúc lành Ngài ban.

Phúc Lành của Thiên Chúa ban cho tất cả và từng người!

Sưu Tập

Catbuiphuvan chuyen